

บี.เอ็ม.โอ จัดมหกรรมแสดงสินค้าความงาม ครั้งแรก ในไทย



บี.เอ็ม.โอ จัดมหกรรมแสดงสินค้าความงาม ครั้งแรกในไทย

ตลาดความงามมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ยังคงหอมหวาน บีเอ็มโอ จับมือกลุ่มนักลงทุนมาเลเซีย รวบรวมผู้ผลิต
เจ้าของสินค้าด้านความงามกว่า 2,000 รายทั้งในและต่างประเทศ จัดมหกรรมแสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ
ความงามครั้งแรกในเอเชีย คาดจะมีผู้สนใจและผู้ซื้อกว่า 20,000 ราย เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้
ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง

นายชัชพล แสงสุริย์วัชชรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็ม โอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้
ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆ ในแวดวงความงามและศัลยกรรม ชาวต่างชาติหลังไหลเข้ามาเพื่อซื้อสินค้า และ
ศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้ธุรกิจความงามในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคาสินค้า และค่า
บริการยังอยู่ในระดับที่จับต้องได้ เมื่อเทียบราคากับแถบยุโรป และอเมริกา การจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้า และ
การประชุมนานาชาติครั้งแรกในเอเชียด้านความงาม หรือ Beauty and Make Over Expo 2017 จะเป็นแหล่งรวม
ที่ครบครันด้านความงาม เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงสินค้า และพบปะกับลูกค้าที่มีอำนาจซื้อจากทั่วโลก พร้อม
ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอาทิ เกาหลี จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และอินเดีย

“ งานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของบริษัท เราตั้งใจจะทำให้แตกต่างจากงานอื่นๆในตลาด โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น
งานเดียวที่มีครบทุกปัจจัยสำคัญ สำหรับตลาดเสริมความงาม เริ่มจาก โรงงานผู้ผลิต คนกลาง ผู้ซื้อ และผู้ขาย ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้คนในวงการนี้ไม่ต้องเสียเวลาดิตต่องานหลายๆที่ ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ช่วยเปิดช่อง
ทางให้ผู้สนใจ สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจความงามได้อย่างละเอียด และได้ข้อมูลต่างๆครบวงจรในที่เดียว
แถมยังช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ” นายชัชพล กล่าว

นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของงานยังมีอีกหลายอย่างอาทิ สินค้าแบรนด์ใหม่ๆจากต่างประเทศ ที่ยังไม่มีตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเดินทางลัดเข้าสู่ธุรกิจด้านความงาม และWorkshop เกี่ยวกับทิศทาง
ของธุรกิจความงามของไทย และเอเชีย จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ เปิดโอกาสของผู้ผลิตรายใหม่ที่สามารถเข้าถึงบริ
ษัท OEM ได้โดยตรง ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของบริษัทต่างๆ

งานนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) , สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และ U Drink I Drive ที่มอบ
บัตรส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท สำหรับผู้สนใจออกบูธภายในวันงาน โดยบริษัทยังได้เตรียมงบประมาณกว่า 10 ล้าน
บาท สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานนี้ทั้งใน และต่างประเทศ